

เกตุวรินทร์ ชำนาญคำ ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, พุศจิกายน 2553, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธุรกิจการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล และการพักผ่อน(149 หน้า)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬา เทียนไทย

บทคัดย่อ

การจัดทำแผนธุรกิจการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล และการพักผ่อนซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีชื่อเสียงทางการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง และเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) เนื่องมาจากการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้การรักษาพยาบาล มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และมีการให้บริการที่ดีเยี่ยม ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยมีราคาไม่แพง นอกจากนี้ ในหลายๆ ประเทศผู้ป่วยต้องรอคิวเพื่อเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน ต่างจากการเข้ามาเข้ารับการรักษาในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการได้ทันทีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและพ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลและคลินิก รวมทั้ง โปรแกรมแพทย์ทางเลือก อาทิ การนวดแผนไทย และสปา ไว้ด้วยตลาดท่องเที่ยวสุขภาพจึงมีการใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าตลาดท่องเที่ยวทั่วไป และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วตามกระแสการเอาใจใส่ดูแลในด้านสุขภาพที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน

องค์กรมุ่งมั่นที่จะยกระดับบริการในด้านต่างๆ ทั้งด้านบริการด้านการแพทย์ เป็นการให้บริการเลือกและติดต่อกับโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลในการสื่อสารกับลูกค้า และมีการดำเนินการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นการให้บริการเลือกและติดต่อกับบริษัทท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและหลากหลายของ Package ทัวร์ในการนำเสนอลูกค้า การบริการด้านการเดินทาง เป็นการให้บริการเลือกและติดต่อกับบริษัทด้านการเดินทางเพื่อให้เกิดความหลากหลายของประเภทรถและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงบริการด้านการโรงแรม เป็นเลือกและติดต่อกับโรงแรมเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า อันเป็นตัวแทนด้านการรักษาพยาบาลในประเทศไทยที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรก โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาค

โครงการลงทุนในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล และการพักผ่อน
จากเงินลงทุนเริ่มต้น 5,000,000 บาท จัดหาจากผู้ถือหุ้น 100% โดยไม่มีในส่วนของหนี้สินระยะยาว ซึ่ง
มาจากการลงทุนร่วมกันของผู้ร่วมลงทุน และการใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนในกิจการ จากการ
ประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนพบว่าผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นมีอัตราส่วนประมาณ 85%-
90% ของรายได้ทั้งหมดและมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 5,086,655 บาท รวมถึง Expected
NPV เท่ากับ 8 ล้านบาท ซึ่งแปลว่าโครงการยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน

